

# Nữ anh hùng VC Lý Thị Năm

*Bị chích điện 220V, bỏ đói 20 ngày, bỏ khát 3 tháng nhưng vẫn không chết.  
Mù chữ nhưng học 3 ngày biết thành thạo 3 ngôn ngữ Trung, Nga, Việt.  
Ném lựu đạn trúng họng súng xe tăng địch từ khoảng cách 700 mét.*

mời xem qua khả năng của nữ anh hùng do Báo Công An Nhân Dân VC tuyên truyền.



Tôi Yêu Công An Nhân Dân

3 mins · 🌐

## CÂU CHUYỆN VỀ LÝ THỊ NĂM

Lý Thị Năm sinh ra và lớn lên trong một gia đình tư bản giàu có. Cha của cô Năm là đại địa chủ có tiếng ở vùng đất Bạc Liêu màu mỡ. Từ nhỏ Lý Thị Năm đã tỏ ra đồng cảm và xót thương cho những người lao động nghèo khổ làm cho gia đình mình, bị cha mẹ cô Năm bóc lột dã man. Cô Năm rất căm phẫn và tức giận, nhưng vì chữ hiếu nên cô Năm gặm giùi cho qua. Năm 15 tuổi, Lý Thị Năm giác ngộ lý tưởng cách mạng, cô tham gia tổ chức cách mạng trong vùng và trở thành cánh tay nối dài của Đảng. Nhờ sự chỉ điểm và tổ cáo tận tình, cô Năm đã giúp các chiến sỹ cách mạng tiêu diệt rất nhiều bọn địa chủ, cường hào ác ôn. Năm 17 tuổi, Lý Thị Năm bị bắt và bị tra tấn dã man như: chích điện 220v, bỏ đói 20 ngày, bỏ khát 3 tháng nhưng cô Năm không khai một lời. Sau khi ra tù cô Năm bỏ nhà gia nhập cách mạng và chính thức dấn thân vào con đường đấu tranh yêu nước. Vì ít học và không biết chữ nên công tác cách mạng gặp khó khăn, nhưng nhờ lời Bác dặn: "Làm cách mạng phải hay chữ, thì mới thành công". Cô Năm tham gia lớp học cấp tốc 3 ngày thì thành thạo đọc viết 3 ngôn ngữ: Trung, Nga và Việt. Các giáo sư thời bấy giờ rất ngạc nhiên và gọi đó là ý chí cách mạng. Năm 19 tuổi, Lý Thị Năm được thăng chức làm tiểu đội trưởng du kích. Một lần cô Năm được giao nhiệm

vụ cướp 1 đoàn xe chở lương thực của địch. Tương công việc sẽ hoàn thành tốt thì bất ngờ tiểu đội cô đứng độ 1 nhóm hộ tống mạnh của địch gồm: 5 xe tăng, 3 xe bọc thép và 2 đại đội bộ binh tinh nhuệ của địch. Nhưng vì ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và mưu trí của người chiến sỹ cách mạng cô Năm ra lệnh tấn công nhóm hộ tống địch. Ở vị trí cách xa địch gần 700m, cô ném liên tục 5 quả lựu đạn vào họng súng xe tăng địch, như một phép màu 5 xe tăng địch nổ tung. Lúc này, 3 xe cơ giới phát hiện và dí theo. Nhóm của cô Năm giả vờ rút lui, dụ địch vào vị trí phục kích. Khi địch mắc bẫy, nhanh như cắt cô Năm leo lên tháp súng của 3 xe địch và nã đạn tiêu diệt hoàn toàn kíp lái. Xa xa 2 đại đội bộ binh đang chạy tới, lúc này tiểu đội của cô đã chết hết chỉ còn mỗi cô Năm, cô kiên dữ cầm 4 khẩu AK lên và bắn điên cuồng vào địch tiêu diệt được 180 tên giặc. Còn 20 tên đang ẩn nấp, bất ngờ cô Năm bị 1 tên địch bắn lên gần 30 viên đạn vào người. 15 viên vào ngực, 5 viên vào chân, 6 viên vào bụng và 4 viên vào mắt phải. Tương như cô sẽ gục gã, nhưng vì tinh thần cách mạng và nghị lực phi thường cô Năm leo xe bọc thép và tiêu diệt 20 tên địch còn lại. Nhiệm vụ đa hoàn thành, nhưng cô vẫn gắng sức chuyển 20 tấn gạo lên xuống và chở về căn cứ. Khi đến nơi thì cô ngất xỉu.

**Bị Đặt, Khoác Lác một cách Ngu Xuân Đản Độn  
như thế này, chỉ có Việt Cộng!  
Tất cả bọn Lãnh Đạo cái Đảng Ăn Cướp Cộng Sản  
đều Vô Giáo Dục nên thích bịa những chuyện không tưởng  
như chuyện Mụ Lý Thị Năm!**